



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 หน้า 7

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ราชพฤกษ์เกมส์ 34 กีฬาสมาพันธ์และพอเพียง

ชัยชนะของการแข่งขันเป็นเรื่องที่ดี แต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย สิ่งที่เราอยากเห็นคือ ความร่วมมือ ความสมัครสมานสามัคคี กีฬาจะทำให้เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยได้ทำงานร่วมกันได้อย่างไร ทำให้คนในมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ นี่ต่างหากคือเป้าหมายสำคัญมากกว่าการเป็นเจ้าของเหรียญทอง

นี่คือความหวังที่ **ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)** ตั้งเป้าไว้ใน การเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 หรือ “ราชพฤกษ์เกมส์” ในห้วงระหว่างวันที่ 19-26 มกราคม 2550 ณ มศว องค์กรกีฬา จ.นครนายก เกมกีฬาที่ชาวมหาวิทยาลัย จาก 119 สถาบันทั่วประเทศ จะเข้าร่วมสำแดงพลัง!!

ศ.ดร.วิรุณ เปิดเผยว่า ราชพฤกษ์เกมส์ จะเป็นจุดเปลี่ยนของการสร้างมาตรฐานการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เนื่องจากขณะนี้ เรามีมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยเอกชนเข้าร่วมแข่งขันด้วย ฉะนั้น เราจะต้องช่วยกันสร้างมาตรฐานใหม่ในการแข่งขันกีฬา ความถูกต้องทาง จรรยาบรรณการกีฬากระบวนการทุกอย่างต้องชัดเจนแม้แต่การตรวจได้ปยา!! ไม่ใช่หวังเพียงแค่ว่า เหรียญรางวัลเท่านั้น

นอกจากนี้ ราชพฤกษ์เกมส์ จะเป็นตัวอย่างของเกมกีฬา ที่ปราศจากผู้สนับสนุนอย่าง สินค้าน้ำเมา บุหรี่ หรือสินค้าที่ไม่เหมาะสมใดๆ ทั้งสิ้น “เราขอรับว่าการจัดงาน ย่อมมีค่าใช้จ่ายมากมาย แต่บางอย่างใช้มากเกินไปจนทำให้ต้องระดมหาผู้สนับสนุน ทว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 34 นี้ เราจะไม่ให้สินค้าที่บั่นทอนสุขภาพเข้ามาเป็นผู้สนับสนุน มศว อาจจะเป็นผู้นำในการทำพิธีเปิด ปิด ที่ไม่เน้นความหรูหรา ที่สูงงบประมาณโดยใช่เหตุ เราอยากจะเป็นตัวอย่างของการประหยัด เพื่อให้มหาวิทยาลัยที่เกิดใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆ มีงบประมาณไม่มากได้เข้ามามีโอกาสเป็นเจ้าภาพบ้างและได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน” สำหรับสัญลักษณ์สัตว์นำโชคของ ราชพฤกษ์เกมส์ นั้นคือ ผึ้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามัคคี ความเฉลียวฉลาด การร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วย

ความสุข ด้วยความร่าเริงความอดทน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป และที่ขาดไม่ได้คือสิ่งที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจดจำเกมกีฬาครั้งนี้ไปตราบนานเท่านาน สิ่งนั้นคือ **เหรียญรางวัล** ซึ่งออกแบบโดย นายธนกร เตชะสถิตวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบทัศนศิลป์-ออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

“ไม่ง่ายเลยทีเดียวที่จะให้รายละเอียดทุกอย่าง อยู่ในเหรียญทรงกลม ซึ่งทั้งสองด้านมีชื่อราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ด้านหน้าสอดคล้องกับตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ผสมผสานระหว่างตัวเลขครั้งที่ 34 และสัญลักษณ์กราฟ $y=ex$ ส่วนด้านหลังใช้ตัวสิ่งสัญลักษณ์นำโชค ที่แสดงความสมัครสมานสามัคคีเป็นสื่อ...ซึ่งเมื่อนักกีฬาได้รับเหรียญการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จะเกิดความภาคภูมิใจอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึก” เจ้าของผลงาน กล่าวยิ้ม

ถือว่าคุณภาพคับแก้ว ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 34 จิว... แต่ก็ทำให้ ...แจ้ว... ได้!!